



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

5 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>	
<p><b>สถานการณ์ประจำวัน</b></p> <p>-สถานการณ์ในประเทศ 5 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,818 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,004,814 ราย เสียชีวิต 52 ราย เสียชีวิตสะสม 23,176 ราย รักษาหายเพิ่ม 18,462 ราย รักษาหายสะสม 2,749,491 ราย ยังรักษาอยู่ 232,147 ราย</p> <p><b>สถานการณ์ทั่วโลก</b> มีผู้ติดเชื้อ 443,704,707 (+1,643,693) ราย เสียชีวิต 6,009,213 (+7,910) ราย รักษาหาย 376,647,215 (+1,719,892) ราย <b>ประเด็นที่น่าสนใจ</b> คือ EU องค์การยาโรปอนอนุมัติฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้เด็กอายุ 6 - 11 ปี <b>สหรัฐฯ</b> CDC ชี้ชาวอเมริกันกว่า 90% ไม่จำเป็นต้องสวมแมสก์ภายในอาคารแล้ว <b>ฮังการี</b> จะยกเลิกข้อจำกัดส่วนใหญ่ที่กำหนดใช้เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 <b>เกาหลีใต้</b> นายกฯ มีผลตรวจหาเชื้อเป็นบวก ขณะที่ยอดติดเชื้อรายใหม่ในเกาหลีใต้เพิ่มกว่า 2.6 แสนคน สูงที่สุดครั้งใหม่ <b>ทวีปแอฟริกา</b> พบผู้ป่วยติดเชื้อเกินกว่า 11.2 ล้านราย <b>ญี่ปุ่น</b> คลายกฎคุมพรมแดนเพิ่ม ขณะที่การฉีดบูสเตอร์โควิดได้ตามเป้าวันละล้านโดส เตรียมรับต่างชาติเข้าประเทศในกลางมี.ค. <b>ฮ่องกง</b> พบผู้ติดเชื้อเกิน 5.6 หมื่นคน ร้านค้าจำกัดซื้อของ หลังประชาชนยังแตกตื่นกักตุน <b>จีน</b> แผ่นดินใหญ่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 61 ราย ขณะที่นักวิจัยจีนพัฒนา “แอนติบอดีชนิดสุดคม” ต้านโควิดพันธุ์เดิม-กลายพันธุ์ และพัฒนาชุดตรวจกรดนิวคลีอิกเล็กเท่าไฟแช็ก ราคาถูก 30 นาทีรู้ผล</p>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. ปัญหาการเข้าถึงการรักษา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สายด่วนสปสช. 1330 ทั้งในระบบสายด่วน และระบบ Non Voice แต่ละวันยังคงอยู่ที่ระดับ 60,000-70,000 สาย ทั้งนี้รองนายกฯและรมว.สธ. มอบหมายให้สายด่วนของแต่ละกรมในสังกัดสธ. เข้ามาสนับสนุนการทำงานของสายด่วน 1330 รับเรื่องผู้ติดเชื้อโควิด 19  อย่างไรก็ตาม สธ.ปรับแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 รูปแบบใหม่ คือ ให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ หากเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 ให้โทรสายด่วน 1330 กด 14 เพื่อประเมินอาการเบื้องต้นและเข้ารับการรักษาตามระบบต่อไป เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง แต่หากไม่ใช่กลุ่ม 608 และไม่มีอาการ-อาการเล็กน้อย รักษาตามอาการและกักตัวอยู่ที่บ้านได้ ไม่จำเป็นต้องแจ้งภาครัฐหรือ โทร.1330 ทุกราย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (bangkokbiznews, innnews,)</p> <p>- ทพ. อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงการปรับระบบ 1330 มีความหนาแน่นมาก จึงมีการเพิ่มช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม ปัจจุบันขยายคู่สายถึง 3,200 คู่สาย โดยสำหรับผู้ติดเชื้อต่างจังหวัดสามารถโทรไปยังสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือสายด่วนเกี่ยวกับโควิด 19 ประจำอำเภอหรือจังหวัด ส่วนกทม. โทรสายด่วนของแต่ละเขต นอกจากนี้หากติดต่อ 1330 ไม่ติด ประชาชนสามารถเดินทางไปพร.ตามสิทธิ์ เพื่อเข้ารับการรักษาในรูปแบบผู้ป่วยนอกได้โดยไม่ต้องรอการติดต่อกลับจาก 1330 หากยังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 - 48 ชั่วโมง สามารถเดินทางไปติดต่อที่ รพ.โดยรอบกทม. 14 แห่ง ได้ทันที</p> <p><b>2. ปัญหาการทำ HI</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน</p> <p>-ผู้บริหาร อปท. เผยว่า ที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิด 19 กำลังเดือดร้อนหนัก เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดูแลผู้ทำ HI ที่มีจำนวนมาก และไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณของ อปท.ได้ สิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตคือ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอาจไม่กักตัวอยู่บ้าน และออกไปทำมาหากิน จะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่มีมากขึ้นได้</p> <p><b>3. ปัญหาสุขภาพจิต</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, nationtv, workpointtoday,)</p>	

-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนที่มาใช้บริการผ่านช่องทาง www.วัดใจ.com โดยเปรียบเทียบสถิติเดือนก.พ.กับเดือนม.ค. 2565 พบแนวโน้มความเสี่ยงโดยรวมสูงมากขึ้นคือ ประชาชนอาจมีความเครียดสูงขึ้น 2.1 เท่า ซึมเศร้าสูงขึ้น 4.8 เท่าฆ่าตัวตายสูงขึ้น 5.9 เท่า และภาวะหมดไฟสูงถึง 9.7 เท่า นอกจากนี้ ยังพบว่าประชาชนมีพลังใจลดลงมากกว่า 80% ปัญหาทางสุขภาพจิตที่มากขึ้น ส่วนหนึ่งคาดว่า เป็นผลจากการระบาดของโควิด 19 กรมสุขภาพจิตจึงมีนโยบายช่วยลดความตระหนกกังวล และสนับสนุนนโยบาย "เจอ แจก จบ" โดยจะเริ่มให้บริการผู้ป่วยจิตเวชแบบผู้ป่วยนอก ในรพ.จิตเวชและสถาบันสุขภาพจิต 3 แห่ง ได้แก่ รพ.ศรีธัญญา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และรพ.จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 2 แห่ง ได้แก่ รพ.ยุวประสาทวิทย์โยธยัมภ์ และสถาบันราชานุกูล และจะขยายไปยังรพ.อื่นๆ ในสังกัดกรมสุขภาพจิตต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน.)

- สภ.เมืองอุดรดิตถ์ พบศพ นายศิริศักดิ์ อ่อนละมุล อายุ 50 ปี ชาว อ.ตรอน จ.อุดรดิตถ์ โดยภรรยาของผู้เสียชีวิตให้การว่าสามีได้ติดโควิด 19 และได้เข้ารับรักษาตัวที่รพ.สนามแห่งที่ 2 ม.ราชภัฏอุดรดิตถ์ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา พร้อมลูกชายและลูกสาวที่ติดโควิด 19 ด้วย สาเหตุน่าจะเครียดมาจากเรื่องนี้สิน และติดโควิด 19

#### 4.สธ.ห่วงผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ช่วงสงกรานต์ อาจเกิน 5 หมื่นราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ผจก., ไทยรัฐ, innnews, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 3,7,9,TNN,NBT,ThaiPBS)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากประเมินการระบาดโควิดก่อนสงกรานต์ สถานการณ์ขณะนี้น่าเป็นห่วง แนวโน้มผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงมีโอกาสขึ้นเป็นฉกาศ์คนสูงสุดได้ อาจสูงเกิน 5 หมื่นราย ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-24 กุมภาพันธ์ พบว่า กลุ่มวัยทำงานและเด็กติดเชื้อมากที่สุด ส่วนผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อน้อยกว่าวัยหนุ่มสาว แต่อัตราป่วยแล้วเสียชีวิตสูงกว่า ดังนั้น จึงแนะลูกหลาน พาผู้สูงอายุเร่งฉีดวัคซีน ลดโอกาสเสียชีวิตและฉีดเข็มกระตุ้น ในระยะเวลาที่ครบกำหนด โดยให้หน่วยงานในแต่ละจังหวัดค้นหาผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน และทำทะเบียนให้ข้อมูลทุกทาง หากยินยอมแล้วให้รับวัคซีนทันที

#### 5. ประกันภัย 'จ่ายเคลม' โควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน.)

-ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า จากผลการประชุมหารือได้ข้อยุติในหลักการเกี่ยวกับแนวทางการให้ความคุ้มครองตามสัญญาประกันสุขภาพ โควิด 19 กรณีมีการ admit เป็นผู้ป่วยในในรพ. สถานพยาบาล Hospital และรพ.สนาม ตามที่มีการเผยแพร่ผลการประชุมไปแล้ว โดยขณะนี้ คปภ. ได้ออกแนวปฏิบัติและมีหนังสือแจ้งบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้ถือปฏิบัติแล้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยกรณีการจ่ายเคลมประกันโควิดคำรักษาพยาบาล และ/หรือค่าชดเชยรายวัน ถ้ารักษาในรพ. สถานพยาบาล Hospital รพ.สนามเป็นผู้ป่วยในให้จ่ายทุกกรณี

#### 6.ชยะติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

- ที่ จ.มหาสารคาม นายอนุชิต พรหมรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย รพ.มหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่า ชยะติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิด 19 คิดเป็น 60% ของชยะทั้งหมด ซึ่งสถานที่จัดเก็บจะแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน และห้ามไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้เด็ดขาด

-เทศบาลนครนครราชสีมา เผยในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา จัดเก็บชยะติดเชื้อซึ่งมีน้ำหนักรวมอยู่ที่ 46,465.90 กิโลกรัม โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งมีน้ำหนักอยู่ที่ 43,590.32 กิโลกรัม ซึ่งมีค่ากำจัดชยะติดเชื้อสูงถึง 468,000 บาท

#### 7.เสนอยกเลิกลงทะเบียน Thailand Pass และ Test & Go

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์)

-นายันทที อติศราลักษณ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ททท. และจังหวัดกระบี่ พบผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กระบี่ ฟังงา ภูเก็ต เสนอยกเลิกลงทะเบียน Thailand Pass และ Test & Go โดยอาจพิจารณาให้สายการบินช่วยตรวจผล RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และเอกสาร Vaccine Passport ที่แสดงข้อมูลการรับวัคซีนครบโดส

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ก่อนขึ้นเครื่อง หากเข้าตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องตรวจและกักตัวในคืนแรก แต่ใช้การตรวจด้วย ATK แทน</p> <p><b>8. สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์ ) เว็บไซต์ผจก.</p> <p>- ศบค. รายงาน 10 จังหวัดที่มีรายงานติดเชื้อรายใหม่สูงสุดคือ 1.กทม. 2,580 ราย 2.ชลบุรี 1,320 ราย 3.นครศรีธรรมราช 1,124 ราย 4.สมุทรปราการ 953 ราย 5.นครราชสีมา 814 ราย 6.ปทุมธานี 689 ราย 7.สมุทรสาคร 686 ราย 8.นครปฐม 684 ราย 9.ระยอง 649 ราย และ 10.ภูเก็ต 623 ราย สำหรับจังหวัดติดเชื้อถึง 100 รายขึ้นไปยังมีอีก 48 จังหวัด</p> <p>-<b>นครราชสีมา</b> พบผู้ป่วยรายใหม่ 945 ราย เผ่าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด 13 คลัสเตอร์</p> <p>-<b>อุบลราชธานี</b> แนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้น และระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้น ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ตลาด งานผ้าป่า งานบายศรีสู่ขวัญ การชนไก่ และสถานที่ทำงาน เป็นการติดเชื้อในครอบครัวมากที่สุดถึง 48.2%</p>	
<p><b>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(เดลินิวส์ แนวหน้า ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (,)</p> <p>-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลจึงปรับการดูแลรักษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นายกฯ ขอให้ประชาชนมั่นใจการรักษาตามโครงการขยายบริการ "เจอ แจก จบ" เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวหรือที่อาการไม่รุนแรงมากให้ทั่วถึง เพราะเมื่อเข้าระบบผู้ป่วยนอก จะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับอาการ พร้อมย้ำทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบการรักษาและการเตรียมความพร้อม รองรับผู้ป่วยแต่ละกลุ่มอาการ (เขียว เหลือง แดง) ทั้งในส่วน ระบบ HI และ CI หรือโรงพยาบาล เพื่อประชาชนจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- จากการเสวนาเรื่อง "เปิดมุมมองใหม่กับนวัตกรรมการรักษาโควิด 19" ศ.พญ.ศศิโสภณ เกียรติบุรณกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการรับมือกับโควิด 19 คือ ต้องติดตามความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา ทั้งด้านความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ แนวทางการรักษา รวมถึงการพัฒนาวัตกรรมการรักษา การค้นคว้าวิจัย การพัฒนาวัคซีน และยารักษาโควิด-19 สิ่งที่ทำทนาย คือ ต้องทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ จับตามองการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสที่นำกังวล และมีอาวุธพร้อมต่อสู้กับการกลายพันธุ์ของไวรัส ได้แก่ วัคซีนที่เพียงพอและประชาชนเข้าถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น มีตัวเลือกของยารักษาที่เพิ่มมากขึ้น ในอนาคตอาจจะฉีดวัคซีนปีละครั้งหรือมีวัคซีนที่รวมเข็มโรคโควิด 19 กับไข้หวัดใหญ่ และยาที่มีประสิทธิภาพที่หลากหลายขึ้น จะทำให้อยู่ร่วมกับโควิด 19 ได้ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น</p> <p>ด้าน นพ.วีรวัดณ์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และ รอง ผอ.สถาบันบำราศนราดูร กล่าวถึงกลุ่มยารักษาโควิด 19 ในปัจจุบันว่า แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามลำดับการรักษา ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มแอนติบอดีสำเร็จรูป หรือ monoclonal antibody ซึ่งเป็นยาฉีดทั้งหมด เช่น โซโทรวิแมบ (sotrovimab) กลุ่มที่ 2 ยาต้านไวรัส ซึ่งไทยมีใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ฟาวิพิราเวียร์ และเรมเดซิเวียร์ และกำลังจะเข้ามาอีก 2 ตัว ได้แก่ โมลนูพิราเวียร์ และนอร์มาเทรลเวียร์/ ริโทนาเวียร์ และกลุ่มที่ 3 ยาลดการอักเสบ หลังจากการติดเชื้อ มักใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบหรือเชื้อลงปอด เช่น เดกซาเมทาโซน (dexamethasone) ทั้งนี้ ยาแต่ละตัวมีบทบาทที่แตกต่างกันและขึ้นอยู่กับข้อมูลจากการศึกษาวิจัย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, thansettakij, js100, infoquest)</p> <p>- ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า กทม. เปิดตัวแอปพลิเคชัน "หมอ กทม." ภายใต้โครงการ Smart OPD ครอบคลุมรพ.ในสังกัดสำนักงานแพทย์ กทม. ทั้ง 11 แห่ง โดยแอปฯ "หมอ กทม." มุ่งพัฒนาใน 3 แกนหลัก คือ 1. การเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของรพ. (Hospital Information System: HIS) มาแสดงที่แอปฯ 2. การสร้างประสบการณ์ใช้บริการผ่านแอปฯ ที่ใช้งานง่าย รวดเร็ว ผู้ใช้บริการทำได้ด้วยตนเอง ทั้งในและนอกสถานที่ของรพ. 3. การเชื่อมโยงระบบชำระเงินและบริการทางการเงินต่างๆ ที่เลี้ยงสัมพันธ์เงินสด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท.)</p> <p>- นายอนุทิน รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวในการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “กัญชา กัญชงไทย ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ” ในการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9 “ปลดล็อกกัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้” ที่ มรท.อีสาน จ.สุรินทร์ ว่า สธ.ได้นำองค์ความรู้และกิจกรรมเชิงวิชาการให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทั้งทางสุขภาพเศรษฐกิจและสร้างรายได้ ตามที่ได้ประกาศบัญญัติยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ไม่มีกัญชาและกัญชง มีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน โดยเน้นย้ำให้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ใช้ในการสูบ ก็จะกลายเป็นโทษทันที ขอให้ช่วยกันรณรงค์ให้ใช้อย่างถูกต้อง และรอกการยกร่างกฎหมายเพื่อนำมาใช้ควบคุม ควบคุม ตามเจตนารมณ์ที่สุจริตได้อย่างเต็มที่ ป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดต่อไป</p>	-
<p><b>วันนอนหลับโลก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์innnews</p> <p>- กรมอนามัย ร่วมกับสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดงานวันนอนหลับโลกในประเทศไทย ประจำปี 65 ภายใต้คำขวัญที่ว่า “นอนดีมีวินัย สร้างโลกสดใส จิตใจแข็งแรง” เนื่องจากการนอนหลับที่ไม่เพียงพอ หรือโรคของการนอนหลับเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ทุกกลุ่มวัย จึงต้องให้ความสำคัญต่อการนอนที่เพียงพอ มีสุขอนามัยการนอนหลับที่ดี และมีระยะเวลาในการนอนที่เหมาะสม</p>	
<p><b>สายด่วน “ผู้พิทักษ์อนามัย COVID Watch</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ เว็บไซต์สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น</p> <p>- นพ.สุรธรรมชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.สราวุธ รองอธิบดีกรมอนามัย และ นพ. รองอธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสายด่วน “ผู้พิทักษ์อนามัย COVID Watch 0-2590-4111” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่จะสนับสนุนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการดูแลตนเองและครอบครัว ควบคุมกำกับการดูแลของบุคลากรสาธารณสุข ณ กรมอนามัย</p>	
<p><b>เปิดศูนย์ไตเทียม รพ.ลำดวน จ.สุรินทร์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- รองนายกฯ และ รมว.สธ. เปิดศูนย์ไตเทียม รพ.ลำดวน จ.สุรินทร์ เพิ่มการเข้าถึงบริการฟอกไตให้กับผู้ป่วยในอำเภอและใกล้เคียง ไม่ต้องไปรับบริการโรงพยาบาลจังหวัด ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน รวมถึงผลักดันให้การฟอกไตด้วยเครื่องเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช.โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละ 1,500 บาทอีกต่อไป และสามารถรับบริการได้ทุกโรงพยาบาลที่มีหน่วยบริการ สำหรับจังหวัดสุรินทร์ มีหน่วยให้บริการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สุรินทร์ รพ.สังขะ รพ. ศรีณรงค์ รพ. ศรีณรงค์ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน และ รพ. เอกชน 1 แห่ง คือโรงพยาบาลลำดวน</p>	
<p><b>แนะโรคปอมเปย์ควรตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า)</p> <p>- สถาบันประสาทวิทยา เผยโรคปอมเปย์ โรคทางกรรมพันธุ์จากการขาดเอนไซม์ ซึ่งนำมาสู่การตายของเซลล์พบการเกิดโรคประมาณ 1 ใน 40,000 คน อาการขึ้นอยู่กับปริมาณเอนไซม์ที่ร่างกายสร้างได้ ในรายที่เอนไซม์น้อยกว่า 1% ผู้ป่วยจะมีอาการตั้งแต่ยังเป็นทารก สำหรับอาการแสดงที่เด่นชัดคือ กล้ามเนื้ออ่อนแรง และมักพบในช่วงอายุที่มากขึ้นหรืออาจพบในวัยผู้ใหญ่ จึงจำเป็นต้องการตรวจวินิจฉัยเร็ว เพื่อให้เอนไซม์ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างทดแทนได้</p>	
<p><b>ข่าวปลอม น้ำดื่มหวานวางข้างและอ้อยดำ รักษา มะเร็งปอด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องน้ำดื่มหวานวางข้างและอ้อยดำ รักษา มะเร็งปอด พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ไม่สามารถนำหวานวางข้าง และอ้อยดำมาใช้รักษามะเร็งปอดในมนุษย์ได้ แม้จะมีข้อมูลผลการศึกษาวินิจฉัยระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการที่พบว่าหวานวางข้าง และอ้อยดำ อาจมีส่วนช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง แต่ผลดังกล่าวเป็นเพียงงานวิจัยเบื้องต้น ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>พบผลิตภัณฑ์ทาหน้า ผสมสารปรอท</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(สยามรัฐ)</p> <p>-ออย. ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ไวท์โรส พลาเซนต้า ครีม ครีมรกแกะหน้าขาวใสลดจุดต่างด้า โฆษณาจำหน่ายทางสื่อออนไลน์ พบฉลากไม่ระบุเลขที่ไปรับจดแจ้ง และจัดเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ และตรวจพบสารประกอบของปรอท หรือปรอทแอมโมเนีย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย แจ้งสายด่วน ออย. 1556</p>	